

**ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิจารณาแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	เลขานุการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
๒	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (ชุดย่อย)	เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมตัวชี้วัดกิจกรรม และค่าเป้าหมาย ของ ๔ กลุ่ม ได้แก่  ๑. กลุ่มผู้บริหาร ๒. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ๓. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ๔. กลุ่มนักศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว	เลขานุการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
๓	ติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ๓ อัตลักษณ์ ของ ๔ กลุ่ม	ติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ๓ อัตลักษณ์ ของ ๔ กลุ่ม ระหว่างเดือนมีนาคม-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑. กลุ่มผู้บริหาร ๒. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ สภาคณาจารย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
		กันยายน ๒๕๖๕	- คาดว่าจะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๓. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน สภานักงาน ๔. กลุ่มนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
๔	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	เสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าจะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เลขานุการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
๕	เปิดเวทีแสดงผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ๓ อัตลักษณ์ ของ ๔ กลุ่ม	เปิดเวทีแสดงผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ๓ อัตลักษณ์ ของ ๔ กลุ่ม ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าจะดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ประธานของ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑. กลุ่มผู้บริหาร ๒. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ สภาคณาจารย์ ๓. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน สภานักงาน ๔. กลุ่มนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

## ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้จัดประชุมจากการประชุมดังกล่าวสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เห็นว่าสถาบันควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศตามพระราชดำริในการก่อตั้งสถาบันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒. ผู้บริหารสถาบันจะเน้นเรื่องการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมจะทำให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น ข้อบังคับระเบียบ ระบบการทำงาน และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น จิตสาธารณะ ต้องมีหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ดีในการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมได้วางแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ดังนี้

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในช่วง ๙ เดือนแรกในปีปฏิทินนี้ จะเน้นเรื่อง ชู เชื่อม แชร ในแต่ละกลุ่ม ทั้ง ๔ กลุ่ม โดยเลือกกิจกรรมใน ๓ อັตลักษณ์ในกลุ่มตัวเองมานำเสนอในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับช่วง ๓ เดือนสุดท้ายนำผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มมานำเสนอต่อประชาคม เพื่อให้เกิดผลโดยรวมทั้งองค์กร และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปแชร์ข้างนอกในปี ๒๕๖๖





### การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ได้ประชุมกับผู้แทนของทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่มนักศึกษา เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม และค่าเป้าหมาย โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สพบ. จะรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาสถาบันในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป

